




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

4 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>แรงงานไทยในอิสราเอลเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ข่าวสด, สวพ.91, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., TNN, thebetter, ch3plus, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. กล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศอิสราเอลที่ส่งผลให้คนไทยเสียชีวิต 4 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย ว่า ได้กำชับทีม MCATT ในทุกพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้น โดยทีมรพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ ร่วมกับทีม สสจ.เขตสุขภาพที่ 9 วางแผนการลงพื้นที่เยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตในพื้นที่จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และจ.ชัยภูมิ ในวันที่ 4 พ.ย. 67 ส่วนทีมจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ประสานข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากทีมสสจ.อุดรธานี และรพ.กุดจับ เครือข่ายระดับชุมชนลงเยี่ยมบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลเมื่อวันที่ 31 ต.ค.67 ว่า ได้รับข้อมูลครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบทุกรายแล้ว โดยทีมรพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ และสสจ.นครราชสีมา ประสานทีม MCATT สสจ.บุรีรัมย์ และสสจ.ชัยภูมิ วางแผนลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ ในวันที่ 4 พ.ย.67 โดยทีม MCATT ทั้ง 3 พื้นที่ จะร่วมดำเนินการดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งหมด พร้อมแนะนำให้ครอบครัวและคนใกล้ชิดร่วมแสดงความไว้อาลัย ควรทำด้วยความเข้าใจและความอ่อนโยน และส่งกำลังใจหรือเยี่ยมเยียนในระยะเวลาต่อ ๆ มา</p>	
<p>สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, newtv)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. กล่าวในการเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2567 “ปลูกพลังใจ ก้าวไปพร้อมกัน” (Hopeful Hearth, Stronger Minds) ว่า ตามมติ ครม. กำหนดให้วันที่ 1-7 พ.ย.ของทุกปี เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เพื่อลดการตีตราสุขภาพจิตของสังคม ทั้งนี้ ปัจจุบันสังคมต้องเผชิญกับภัยทุกรูปแบบ ส่งผลให้เกิดความกดดัน บีบคั้น หากปรับตัวได้ไม่ดีพอจะเกิดความเครียด กระทั่งต่อสุขภาพจิตและส่งผลต่อการดำเนินชีวิต จึงจำเป็นต้องมีพลังใจเป็นหลักยึด “อึด ฮึด สู้” คือ มีความสามารถทางจิตใจ ในการอดทนต่อความกดดัน เผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยไม่เสียกำลังใจ รวบรวมและปลูกความมุ่งมั่นทั้งภายในและนอก เปลี่ยนมุมมองที่สิ้นหวังให้มีหวัง เห็นวิกฤตเป็นโอกาสในการเติบโต ในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาตินี้จึงชวนทุกคนมาสร้างพลังใจที่เข้มแข็งเพื่อก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกัน</p> <p>ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ในงานวันนี้จะมีการเสวนาถอดบทเรียนพลิกคืนสังคมด้วยกลไกการสื่อสารเหตุการณ์รสบัส การ Workshop แนะนำการเข้าถึงความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน การจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อลดความรุนแรงจากปัญหายาเสพติด เป็นต้น</p>	
<p>เยียวยาเหยื่อพลุยักษ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง กล่าวถึงกรณีพลุยักษ์ระเบิดในงานฉลองบุญกฐิน ที่บ้านเก่าน้อย ม.3 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มีผู้เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บเกือบ 10 ราย รว.สธ. ได้สั่งการส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (MCATT) 5 ทีม เข้าดูแลปฐมพยาบาลที่จุดบัญชาการ พร้อมเยี่ยมบ้านผู้เสียชีวิต และเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ใน รพ.</p>	
<p>โรคโควิด19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์ ประชาชาติธุรกิจ pptvhd36 linetoday</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ว่า ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2567 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) 549 ราย เฉลี่ยวันละ 78 ราย ขณะที่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ (รายสัปดาห์) 1 ราย มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 84 ราย และผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ 45 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่อง “ไวรัสโควิด สร้างได้ในห้องทดลองและ มีจดสิทธิบัตร ตั้งแต่ปี 2018</p>	
<p>นโยบายกรมการแพทย์แผนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยแนวทางดำเนินงานตามนโยบาย สธ. สู่ Medical & Wellness Hub งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ของกรมฯ ได้ประมาณ 376 ล้านบาท ขณะที่บุคลากรกรมฯ ทั่วประเทศน้อยมาก มีเพียง 658 คน กลุ่ม Gen X มากที่สุด คิดเป็น 62.30% ขณะที่แพทย์แผนไทยมีเพียง 4 พันคน เป็นข้าราชการแค่ 1 พันกว่าคน หากเปลี่ยนเป็นข้าราชการได้ทั้งหมดจะทำให้สาธารณสุขเข้มแข็งขึ้น และต้องผลิตอีกพอสมควร พร้อมเตรียมยกระดับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 120 รายการ และยกระดับ wellness และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร 330 แห่ง</p>	
<p>การปฏิบัติการกิจทีม SehRT</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยรายงานสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของประเทศไทยในปี 2567 ผลการดำเนินงานปฏิบัติการกิจของทีม SehRT ศูนย์อนามัยทั่วประเทศ พบเกิดภัยฉุกเฉินทั้งหมด 724 ครั้ง โดยเกิดสถานการณ์โรงงานสารเคมีรั่วไหล ระเบิด และเกิดเพลิงไหม้ 65 ครั้ง มีแนวโน้มเกิดสถานการณ์และความรุนแรงเพิ่มขึ้น รวมถึงมีข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการประเมินความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงประกอบกิจการในชุมชน ตรวจสอบด้านสุขลักษณะการประกอบกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย และมาตรการควบคุมป้องกันภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากโรงงาน เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของปชช.</p>	
<p>รางวัลเครือข่ายเมืองสุขภาพดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย Dr.Jos Vandelaer ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ร่วมมอบรางวัลเครือข่ายเมืองสุขภาพดี SEAR (South-East Asia Region – ภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก) 4 เมือง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี และเทศบาลต.คลองชะอุ่น จ.สุราษฎร์ธานี</p>	
<p>อย.หนุนผลิตอาหารแห่งอนาคต ลดเสี่ยงโรค NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaitodaynews}, thailandplus</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. หนุนกระแสรักสุขภาพ ผลักดันการอนุญาตผลิตภัณฑ์จาก “ไข่น้ำ หรือ ผ่า” ทางเลือกแทนธัญพืชเพื่ออนาคต (Future Food) ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่สนใจบริโภคอาหารประเภทพืชผักเพื่อสุขภาพ ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ ลดเสี่ยงโรค NCDs</p>	
<p>วิธีสื่อสารเมื่อ "เพื่อนร่วมงาน" อยู่ในภาวะเครียด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, linetoday)</p> <p>- นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต แนะนำวิธีสื่อสาร “เพื่อนร่วมงาน” ที่เผชิญปัญหาเครียด ลดความขัดแย้ง การสัมผัสด้วยการแตะบริเวณไหล่ แตะมือ แตะบ่า จะสร้างความรู้สึกดีขึ้นได้ พร้อมแนะวิธีการพูด หยุดใช้คำถามปลายปิด หรือปรึกษาสายด่วนโทร 1323</p>	
<p>ข่าวบิดเบือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter)</p> <p>- โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ชี้แจงข้อมูลเป็นกรดไหลย้อนหลังกินข้าว ต้องเดินอย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้ร่างกายได้ระบายลม ว่า เป็นข้อมูลบิดเบือน การออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารไม่มีหลักฐานว่า ช่วยให้อาการของกรดไหลย้อน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ดีขึ้น เนื่องจากความเหมาะสมของการออกกำลังกาย ควรทำก่อนกินอาหารหลัก 1 ชั่วโมง และหลังอาหารมื้อหลัก 2 ชั่วโมง การออกกำลังกายหลังทานอาหารทันที จะส่งผลให้การย่อยและส่งผ่านอาหารได้ช้าลง อาจส่งผลให้ภาวะกรดไหลย้อนแย่ลง</p>	
<p><u>โรคที่คนไทยใช้สิทธิบัตรทองรักษามากที่สุด</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, คมชัดลึก, hfocus, thecoverage, fm91bkk, tnn, amarintv, bangkokbiznews, ch3, posttoday, thebangkokinsight, js100, newtv) นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 โรคที่คนไทยใช้สิทธิบัตรทองรักษามากที่สุด 10 อันดับแรก จากการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก อาทิ โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุสูงเป็นอันดับ 1 รับบริการ 19.9 ล้านครั้ง รองลงมาคือเบาหวานไม่พึ่งอินซูลิน และภาวะความผิดปกติของเมตบอลิซึมของไลโปโปรตีนและภาวะไขมันในเลือดอื่น ถือเป็นข้อมูลสำคัญด้านสาธารณสุขที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ลดความเจ็บป่วยของประชาชนต่อไป</p>	
<p><u>ขยายบริการสุขภาพสู่ บ้านจัดสรร-ตึกสูง</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thailandplus)</p> <p>- รศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. เผย สปสช. ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อขยายการเข้าถึงบริการสาธารณสุขสำหรับผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรและอาคารสูง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้เปราะบางที่มักเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุข ให้บริการทั้งการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค นอกจากนี้ ได้พัฒนาหน่วยบริการนวัตกรรม 7 ประเภทตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ อาทิ คลินิกเวชกรรมชุมชน คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกทันตกรรม และอื่น ๆ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงการรักษาและบริการสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิบัตรทองในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรและอาคารสูง</p>	
<p><u>กมธ.สาธารณสุข จ่อส่งเรื่องโฆษณาเกินจริงให้ อัย.ตรวจสอบ</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไอเอ็นเอ็น)</p> <p>- นายทศพร เสรีรักษ์ ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขเปิดเผยว่า วันที่ประชุมคณะ กมธ. มีการพิจารณาเกี่ยวกับการโฆษณาเกินจริงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่าง ๆ ตามที่มีประชาชนได้ส่งข้อมูลให้คณะ กมธ. โดยผลิตภัณฑ์หลายชนิดมีการโฆษณาสรรพคุณที่เกินจริง โดยใช้ดารา อินฟลูเอนเซอร์ และคนที่มียศพลทางความคิดมาโฆษณาเพื่อหลอกขายสินค้า แม้จะไม่ใช้ลักษณะแชร์ลูกโซ่ แต่เป็นลักษณะของการหลอกขายสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ X ทั้งนี้ การบรรยายสรรพคุณผลิตภัณฑ์ที่เกินจริง ทำให้ผู้บริโภคเกิดรู้สึกคล้อยตามว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แล้วจะทำให้มีสุขภาพดี และได้ผลลัพธ์ที่ดีตามที่มีการโฆษณา ซึ่งในทางการแพทย์ไม่ได้มีมูลความจริงมากมายอย่างที่โฆษณานำเสนอ อย่างไรก็ตาม กมธ. จะส่งเรื่องดังกล่าวให้ อัย. เพื่อให้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการลงโทษต่อไป</p>	
<p><u>ขอบคุณ อสม.แม่สาย</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โฆษกขอบคุณชมรม อสม.อำเภอแม่สาย ที่มาช่วยมูลนิธิธิดาธิ์กรทำดี ช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังมีดินโคลนอยู่ในบ้าน ฟรี พร้อมระบุ “ใครไม่เห็น ฟ้าเห็นนะคะ ทีมปิดทองหลังพระ”</p>	
<p><u>แจงปมหมออาร์ักษ์ลาออก</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, Hfocus)</p> <p>- รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ออกแถลงการณ์ชี้แจงหลัง นพ.อาร์ักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกะทันหันว่า เป็นเหตุผลส่วนตัว ส่วนการบริการของ รพ. ยังคงดำเนินการได้ปกติ</p>	
<p><u>แฉโรงงานไอศกรีมเถื่อน</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ch3plus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- มีการแชร์คลิปใน TikTok เป็นการผลิตไอศกรีมเถื่อนในสถานที่คล้ายโรงงาน มีถังบรรจุไอศกรีม กาละมัง และส่วนผสมวางอยู่บนพื้น พร้อมกับมีการนำส่วนผสมต่าง ๆ มาคนเข้าด้วยกันบนพื้นด้วย ส่วนพนักงานไม่ได้มีการสวมชุดใดป้องกัน ๆ สวมแค่ใส่ร่งคล้ายกับชาวพม่า โดยมีผู้มาวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรฐานการควบคุมการผลิตอาหาร และบทลงโทษเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำ</p>	
<p>อาลัยหมออุ๊ประสพอุบัติเหตุ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Ch7</p> <p>- รพ.ศรีสังวรสุโขทัย แสดงความอาลัยต่อการจากไปของ พญ.ธนวดี อายุรแพทย์ (หมออุ๊) เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถตกข้างทางขณะเดินทางกลับบ้านพักที่ จ.พิษณุโลก พร้อมระบุ หมออุ๊เป็นอายุรแพทย์ที่ตั้งใจทำงาน รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี ได้รับคำชื่นชมจากผู้รับบริการ เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของ รพ.ศรีสังวรฯ และ สธ.</p>	
<p>นักเรียน ป.6 ชดเหล้าขาวนิกว่าน้ำอัดลม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>-จากกรณี นักเรียนฝาแฝด ชั้น ป.6 อายุ 12 ปี ไปเล่นบริเวณหน้าศาลปู่ตาประจำหมู่บ้าน ภายในโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ แล้วไปเอาผลไม้และเหล้าขาวที่ชาวบ้านเอามาเซ่นไหว้มากิน จนแฝดพี่มีน้ำลายฟุ้งปากหมดสติอยู่ในโถมของโรงเรียน หมอเตรียมล้างท้องให้ ส่วนแฝดน้องไม่มีอาการข้างเคียง คาดว่าดื่มไม่มาก ก่อนหน่วยกู้ชีพจะรีบนำตัวส่ง รพ.บุรีรัมย์ ล่าสุด หมอได้อนุญาตให้แฝดพี่กลับบ้านได้แล้ว สอบถามสาเหตุที่กินเพราะมีเพื่อนยุให้กิน บอกว่าเป็นน้ำอัดลม</p> <p>ด้านทันตแพทย์จิรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย รอง นพ.สสจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า เท่าที่ทราบ เด็กดื่มเหล้าในปริมาณค่อนข้างเยอะ ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน แสบร้อนคอ เด็กอายุขนาดนี้ถ้าดื่มในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะถึงชีวิตได้ แต่ขณะนี้ปริมาณไม่มากพอถึงขั้นนั้น กรณีนี้แพทย์ได้ทำการเจาะเลือดตรวจในห้องปฏิบัติการแล้ว ผลออกมาไม่มีปัญหา เด็กอาการดีขึ้นจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ ส่วนกรณีที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผีปู่ตาเข้าสิงร่างจนน้ำลายฟุ้งปากนั้น ไม่น่าจะเป็นไปได้ ทั้งหมดเกิดจากฤทธิ์สุรา</p>	